

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó chủ tịch UBND huyện, tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tỏa Tình và Đại diện bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình theo nội dung phản ánh của công dân liên quan đến khu vực “Háng Sính Thầu”, bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình

Ngày 10/3/2022, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo xã Tỏa Tình và Đại diện bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình theo nội dung phản ánh của công dân của công dân bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình, dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện – Tổ trưởng Tổ công tác xác minh, giải quyết đơn đề nghị của công dân liên quan đến khu vực “Háng Sính Thầu”, bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình (theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách lĩnh vực nông – lâm nghiệp); Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Công an huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm quản lý đất đai; Hạt kiểm lâm; Ban quản lý rừng phòng hộ; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo UBMTTQ VN; Lãnh đạo: Công an, Quân sự, một số Đoàn thể, công chức địa chính xã Tỏa Tình; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình.

Sau khi nghe Lãnh đạo xã Tỏa Tình, đại diện bản Tỏa Tình báo cáo tình hình triển khai các nội dung tại Văn bản số: 650/UBND-TNMT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo; ý kiến tham gia thảo luận đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp, đồng chí Mùa Va Hồ - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

1. Việc tham gia của lãnh đạo xã Tòa Tình và đại diện bản Tòa Tình tại buổi làm việc hôm nay là rất đầy đủ các thành phần, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị. Việc giải quyết đất đai mất nhiều thời gian, công sức và đề nghị cấp ủy chính quyền phải quyết tâm làm đến cùng, giải quyết dứt điểm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian qua việc triển khai các nội dung tại Văn bản số: 650/UBND-TNMT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo chưa được Lãnh đạo xã và các phòng chức năng quan tâm thực hiện dẫn đến việc các nội dung đã thống nhất chưa được thực hiện đầy đủ gây bức xúc cho một số công dân; việc 07 hộ dân tiếp tục xin làm nốt vụ nương 2021 vừa qua sau khi đã có sự thống nhất cao giao khu đất tranh chấp cho cộng đồng quản lý mà không thực hiện lập Bản cam kết bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể là chưa chặt chẽ.

2. Lãnh đạo UBND xã Tòa Tình phối hợp với các ban, đoàn thể thành lập Đoàn công tác làm việc với các hộ tại bản Tòa Tình để tổ chức tuyên truyền, vận động 07 gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đất đai và nội dung các bên đã thống nhất trước đây thời gian tổ chức **trước ngày 15/3/2022**. Quá trình tổ chức thực hiện tránh việc tập trung đông người, khi được sự đồng thuận cơ bản mới triển khai các bước tiếp theo. Tuyên truyền, giải thích trước tạo sự đồng thuận trước khi tổ chức đo đạc thực địa, triển khai các bước tiếp theo để cấp GCNQSD đất và trồng cây để phát triển rừng. Năm bắt, tâm tư nguyện vọng của các hộ để, xem xét tham mưu đưa cây trồng phù hợp (như trồng cây mắc ca) để người dân đồng thuận trồng, chăm sóc và cùng hưởng lợi. Phối hợp các cơ quan chức năng theo chức năng nhiệm vụ của mình để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo công an xã lập kế hoạch bảo đảm ANTT nói chung và kế hoạch làm việc cụ thể tại các buổi đi tuyên truyền, vận động, có biện pháp răn đe thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, xử lý theo quy định những hành vi vi phạm pháp luật, gây rối mất trật tự, không để vụ việc kéo dài trở thành điểm nóng, phức tạp về an

ninh trật tự. Báo cáo việc tổ chức thực hiện, kết quả giải quyết vụ việc về UBND huyện (có thể báo riêng hoặc đưa vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng). Chỉ đạo đại diện bản Tỏa Tỉnh yêu cầu các hộ dân không tự ý phát nương và chẵn thả gia súc tại diện tích đất đã đo đạc, giải quyết trước đây; bố trí lực lượng thường xuyên giám sát, theo dõi các hộ.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành khép hồ sơ nguồn gốc đất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định làm cơ sở để giải quyết vụ việc. Tổ chức đo đạc, lập hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất Lâm nghiệp chưa có rừng cho cộng đồng dân cư bản Tỏa Tỉnh theo quy định. (thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên).

4. Giao các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với UBND xã giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tỏa Tỉnh và Đại diện bản Tỏa Tỉnh, xã Tỏa Tỉnh theo nội dung phản ánh của công dân. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện;
- Bộ phận Tiếp công dân VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Bách